



ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริต ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการ นั้น

ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะดำเนินงานตามภารกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และปลูกฝังค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ในการนี้ เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดเป็นแนวทางให้บุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทุกคน ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน และเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้
๒. ด้านความพร้อมรับผิด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าจะปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม มีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์